



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 15 มกราคม 2568

เรื่อง	สื่อ
1. กรมชลประทานส่งมอบของขวัญปี2568ร่วมจัด2กิจกรรมให้พี่น้องชาวไทย	แนวหน้า
2. ส.ป.ก.เชิญซื้อผลิตภัณ์เขตปฏิรูปฯ	แนวหน้า
3. รองปลัดฯประชุมคกก.เดินหน้าโครงการฯพระราชดำริ	แนวหน้า
4. เก็บเชื้อกระบือปลักรักษาสายพันธุ์ชั้นดี	เดลินิวส์
5. ดอนขุนห้วย 2 ประสบความสำเร็จ ขยายผลสร้างงานสร้างอาชีพให้ราษฎร	ไทยโพสต์
6. รายงาน: ร่วมสร้างเยาวชนเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เต็มเต็มฐานรากความรู้...	สยามรัฐ
7. คอลัมน์: เรื่องเงิน เรื่องง่าย: ปรับตัวรับศักราชใหม่ เกษตรไทยไปต่อ	กรุงเทพธุรกิจ
8. 'ความเค็ม'รุกตัวเร็ว'เร่งระบายน้ำไล่' ส่งสัญญาณเกษตรกรเตรียมแผนสำรอง	กรุงเทพธุรกิจ
9. ฟันฟูธรรมชาติ "อ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา" รักษา สืบสาน ต่อยอด มรดกของ...	สยามรัฐ
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. คลังได้สภาพพัฒน์ต้นกาสิโนช่วยยกระดับศก.	ไทยรัฐ
12. กางแผนผลักส่งออกปีนี้ได้3%	เดลินิวส์

กรมชลประทานส่งมอบของขวัญปี2568 รวมจัด2กิจกรรมให้พี่น้องชาวไทย

นายสุรียพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวได้ว่า ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งความสุขให้กับเกษตรกรและประชาชน กิจกรรมแรก “เพิ่มสุขปีใหม่ เทียวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรฯ” เปิดสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชม พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ และศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร เปิดให้ประชาชนได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน อาทิ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำ

หมาน จ.เลย, เขื่อนแก่งเสือเต้น จ.พิษณุโลก, เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท, เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี, อ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี, เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก, อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี, เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ประดูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้น

กิจกรรมที่ 2 “เสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ” เปิดสถานที่ให้เกษตรกรนำสินค้าดีมีคุณภาพทางการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่ประชาชน อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากศูนย์ฯและเกษตรกรในพื้นที่, เขื่อนแก่งกระจาน จำหน่ายและแจกผลิตภัณฑ์จากแปลงปลูกของศูนย์การเรียนรู้เกษตรชลประทาน โครงการชลประทานสงขลา จำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตร ข้าวสารโคกรักษ์ เครื่องแกงครุฑรงค์ น้ามัลเบอร์รี่ เป็นต้น

ส.ป.ก.เชิญช้อปผลิตภัณฑ์เขตปฏิรูปฯ

นายเศรษฐ์เกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปี 2568 ที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม.และ ส.ป.ก.จังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ตามที่ ส.ป.ก.จัดโครงการ ส.ป.ก.ร่วมใจ ส่งสุขปีใหม่ พ.ศ.2568 ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศพส.) หรือศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรเดิม เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้กิจกรรม “เพิ่มสุขปีใหม่ เทียบทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

และเสริมพลังปีใหม่ จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษและสินค้าเกษตรคุณภาพ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ แรลลี่ 4 ภาค ชมนิทรรศการและสาธิตงานศิลปหัตถกรรมกับหน่วยงานภาคีบูรณาการ ช้อปงานกราฟิกและงานศิลป์จากศิษย์เก่า ศิลปอาชีพ ทำประลองฝีมือ workshop ออนไลน์ช้อปปิ้ง ขายเช้า ส่งท้าย เรียนรู้ ออนไลน์ 3 วัน 3 เรื่อง 3 องค์ความรู้ การจัดการโครงการดังกล่าว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน เกษตรกรมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและมีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น และสินค้า

เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินให้เป็นที่รู้จัก

สำหรับการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

- 1.กิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม.รวม 10 จังหวัด
- 2.กิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ ส.ป.ก.จังหวัด หรือสถานที่เหมาะสม รวม 59 จังหวัด และ
- 3.กิจกรรมจัดทำแคตตาล็อกสินค้ากระเช้าปีใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า มีราคาตั้งแต่ 300-2,000 บาท โดยผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากโครงการนี้คือ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

รองปลัดฯประชุมคกก. เดินหน้าโครงการฯพระราชดำริ

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรฯ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วม เพื่อรับทราบสรุปข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร (ทรงติดตามความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานโครงการฯในพื้นที่) ปี 2565-2567 สรุปข้อมูลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขององคมนตรี และคณะกรรมการ (4 ภาค) ปี 2565-2567 และแผนการขับเคลื่อนโครงการ “นาร่อง” การแก้ไขปัญหาทางด้าน การเกษตร โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ใน 3 พื้นที่ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2566 ตามนโยบาย

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ โดยนาร่องในพื้นที่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็นที่แรก และในปีงบประมาณ 2567 ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายใหม่เพิ่มเติม 2 พื้นที่ คือ 1.พื้นที่ อ.ลี้ จ.ลำพูน เนื่องจากสภาพปัญหาพื้นที่เกิดปัญหาหมอกพิษเป็นประจำทุกปี สัดส่วนจุดก่อมลพิษ hotspot ต่อพื้นที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของภาคเหนือ โดยเป็นหมู่บ้านที่ประสบปัญหาไฟป่ามากที่สุด สภาพดินไม่สามารถปลูกพืชอื่นได้ ยกเว้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 และไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ และ 2.พื้นที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา สภาพปัญหาพื้นที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าเข้ามาบุกรุกทำลายพืชผลทางการเกษตรที่ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนเพาะปลูกไว้ และเป็นพื้นที่เป้าหมายตามโครงการพัชรสุธาคุณานุรักษ์

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวาย

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ กระทรวงเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 รวม 7 โครงการ ได้แก่ 1.ศูนย์บริการและพัฒนาคุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน 2.ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน 3.โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จ.สระแก้ว-ปราจีนบุรี 4.ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จ.จันทบุรี 5.ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 6.โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อ.ด่านซ้าย จ.เลย และ 7.ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง และพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2568 และติดตามประเมินผลลัพธ์ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

เก็บเชื้อกระบือปลักรักษาสายพันธุ์ชั้นดี



นายสัตวแพทย์ สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ซึ่งเรื่องนี้เป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย พัฒนาสายพันธุ์กระบือปลักไทยให้มีลักษณะดี มีคุณภาพเพิ่มจำนวนกระบือ และจะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย กรมปศุสัตว์ได้สนองพระราชดำริ โดยมีบริการผสมเทียมกระบือที่มีความพร้อม ใช้น้ำเชื้อกระบือพ่อพันธุ์ชั้นดีของกรมปศุสัตว์ และสนับสนุนพ่อพันธุ์

กระบือปลักไทย ปัจจุบันมีกระบือตั้งท้องจากการผสมเทียมและใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงจำนวนกว่า 360 ตัว และมีลูกกระบือเกิดใหม่มากกว่า 400 ตัว

“ก่อนหน้านี้ กรมได้จัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนากระบือปลักไทย ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ ได้รู้จักการคัดเลือกกระบือปลักไทยพันธุ์ดีไว้ขยายพันธุ์ เล่าถึงห่วงโซ่การผลิตถึงการบริโภคระหว่างหน่วยงานรัฐ องค์กรภาคเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ และองค์กรภาคเอกชนที่สำคัญคือ มีการประกวดกระบือปลักพันธุ์ดี ในงานนี้ กรมได้เก็บน้ำเชื้อตัวพ่อพันธุ์ไว้ไม่น้อยกว่า 500 โดส เพื่อใช้อนุรักษ์ สืบสาน รักษา ต่อยอด กระบือปลักไทย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์สายพันธุ์กระบือปลักไทย และนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของกรมปศุสัตว์ต่อไป”.

ดอนขุนห้วย 2 ประสบความสำเร็จ ขยายผลสร้างงานสร้างอาชีพให้ราษฎร

นางพิชญดา หัตถภาค รองเลขาธิการ กปร. นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบุรี รักษาการแทนผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการ ตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย 2 ต.ท่าค้อย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เมื่อวันก่อน พบว่าโครงการ ได้น้อมนำพระราชดำริ ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ขยายผลสู่ราษฎร สร้างงาน สร้างอาชีพ ภายใต้อำนาจการสหกรณ์ ร่วมผลิต ร่วมแปรรูป ร่วมขาย รวม 12 กลุ่ม ต่างสาขาการผลิต



ปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ระบบน้ำนิ่ง ประสบ ความสำเร็จตลาดมี ความต้องการมากขึ้น ทำให้ขายได้ดีมีผล กำไร ทั้งนี้ทางโครงการฯ มีการ จัด ตั้ง เป็น สหกรณ์การเกษตร ดอนขุนห้วย จำกัด ขึ้น เพื่อบริหารงานตาม ระบบสหกรณ์ คือ ร่วม



นางสาวสมฤดี สุขสมงาม รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ท่ายาง จ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ได้ส่งเสริม อาชีพราษฎรในพื้นที่โครงการฯ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทาง ในการดำเนินการฝึกอบรมด้าน

กันผลิต ร่วมกันขาย และร่วมกันรับประโยชน์ เช่น กลุ่มเลี้ยงไก่แบบกรงตบ กลุ่มปลูกหม่อน เลี้ยงไหม กลุ่มสมุนไพรแปรรูป เป็นต้น

จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด ดำเนินการใน 5 ธุรกิจหลัก รองรับการผลิต การขาย ให้กับสมาชิก สร้างงานสร้างรายได้ อย่างมั่นคง



อาชีพ การเพาะปลูกการแปรรูป เช่น การ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทำข้าวเกรียบ ไบโหม้น การทำเส้นก๋วยเตี๋ยวจากไบโหม้น การทำสบู่โปรตีนจากรังไหม ประสบความ สำเร็จด้วยดี ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น ประจำจังหวัดเพชรบุรี และรางวัลหน่วยงาน ภาควิชาการเกษตรภาคเอกชนดีเด่น ในสาขาภาควิ ชาเครือข่าย

ด้านนางสาวอภิญญา ทน่อพันธ์ุ เกษตรกร สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ฝึกปลออดภัย ในโครงการ ตามพระราชประสงค์ ดอนขุนห้วย 2 เผยว่า





ร่วมสร้างเยาวชนเรียนรู้ > 8 ตามแนวพระราชดำริ เติบโตมีฐานราก ความรู้เพื่อความมั่นคงในชีวิต



ร่วมสร้างเยาวชนเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เติบโตมีฐานรากความรู้เพื่อความมั่นคงในชีวิต



รายงาน

สำนักงาน กปร. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชาชน สถานศึกษา ชุมชน

หน่วยงานภาครัฐ ผนึกความรู้ตามแนวพระราชดำริสู่รั้วโรงเรียนเป้าหมายสร้างรากฐานความรู้แก่เยาวชน ภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพอย่างมั่นคง

นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้แก่ศูนย์เรียนรู้ตามแนว

พระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ และลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับโล่ดังกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด



เนื่องจากมีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาและป่าไม้ อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมไม่มีต้นไม้ใหญ่ โดยมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำควบคู่กับการฟื้นฟูป่าด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การสร้างฝายชะลอน้ำ ความชุ่มชื้น ตลอดจนการศึกษาทดลองการประกอบอาชีพ ภายใต้แนวคิด “ต้นทางคือป่าไม้ ปลายทางคือประมง ระหว่างทางคือเกษตรกรรม” ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ประชาชนทั่วไปได้มาเรียนรู้ ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ จนสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง

“ที่สำคัญเกิดเป็นความรักและห่วงใยในสิ่งแวดล้อม ด้วยเห็นคุณค่าของป่าที่สมบูรณ์จะช่วยให้การเพาะปลูกประสบความสำเร็จ ตลอดจนช่วยกันดูแลรักษาป่าไม้ ไม่บุกรุกป่า เผาไร่รังไม่ให้เกิดไฟป่าที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ มีศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริมากถึง 80 แห่ง ทั้งภาคประชาชนทั่วไป ภาครัฐ โรงเรียน และชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านขั้นตอนการปฏิบัติที่ผู้สนใจสามารถนำไปทำได้ทันที”

ขณะที่ นายสมปอง มงคลคลำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี จ.เชียงใหม่ หนึ่งในสถานศึกษา

ที่ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า โรงเรียนได้นำมรดกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้การใช้ชีวิตในอนาคตควบคู่กับความรู้ทางการศึกษาพื้นฐานให้กับเยาวชนในโรงเรียน “เด็กๆ ได้รู้จักประโยชน์และคุณค่าด้านต่างๆ ของปุ๋ยหมัก ที่นำไปใช้จากบริเวณโรงเรียนมาผลิต โดยมีคณะครูของชุมชนซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรมาสอนและนำฝึกปฏิบัติ ผ่านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยกิจกรรมนี้เริ่มดำเนินการมาประมาณ 4 ปีแล้ว ประสบความสำเร็จอย่างดี”

ด้าน นางศิรินันท์ โชเมอ์แดค เกษตรกรศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ด้านเกษตรผสมผสาน จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าได้เข้าไปดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ เกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาป่า โดยเฉพาะป่าชุมชนให้มีความสมบูรณ์เพื่อชุมชนจะได้ใช้ประโยชน์จากป่า ตั้งแต่ความชื้นจากป่าเพื่อการเพาะปลูกที่เหมาะสมจนถึงการเก็บของป่ามาบริโภค และวิธีการป้องกันและช่วยลดปัญหาไฟป่า พร้อมฝึกอบรมอาชีพ อาทิ การทำปุ๋ยหมักแบบกลับกอง และแบบไม่กลับกอง ซึ่งได้ทดลองทำในพื้นที่ของตนเอง โดยปุ๋ยที่ได้นำไปใส่แปลงปลูกพืชผัก เช่น

ผักเชียงดา ผักสวนครัวตามฤดูกาล และไม้ผล นอกจากนี้ได้ร่วมกับชุมชนทำฝายชะลอน้ำ ปลูกป่าเสริมในพื้นที่ว่างด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทำให้สามารถลดจุดความร้อน (Hotspot) และค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และตลอด 5 ปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ปรากฏจุด Hotspot อีกเลย

สำหรับศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริที่ได้รับองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ สามารถนำไปประกอบอาชีพจนเกิดผลสำเร็จ มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยมีศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริที่เข้ารับได้ในครั้งนี้ จำนวน 80 แห่ง แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วยประชาชนทั่วไป จำนวน 43 แห่ง ภาครัฐ จำนวน 7 แห่ง สถานศึกษา จำนวน 27 แห่ง และชุมชน จำนวน 3 แห่ง



กรุงเทพธุรกิจ

เรื่องเงิน เรื่องง่าย

● พูนสิทธิ์ ว่องวชิรัชย์

ผู้เชี่ยวชาญระบบการผู้จัดการใหญ่ สายงานการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา



สวัสดีปีใหม่ครับ

เปิดศักราชใหม่

คนไทยเจออากาศเย็นๆอยู่

หลายวัน ทำให้หลายคน

อาจจะผลัดคิดไปว่าโลกก็ไม่น่าจะร้อนเท่าไร
แถมผมยังได้ข่าวอีกว่าชาวต่างชาติทำการ
สำรวจเร็วๆ นี้พบว่าคนไทยติดอันดับต้นๆ
ของโลกที่คิดว่าโลกร้อนเป็นเรื่องไกลตัว
ถึงแม้ปีนี้จะไม่ร้อนหนักเท่าปีที่แล้วซึ่ง
โดนโจมตีจากเอลนีโญแต่โลกยังคงร้อนขึ้น
อย่างต่อเนื่องในระยะยาวแน่นอน โดยเฉพาะ
เมื่อเอลนีโญครั้งต่อไปมาถึงครับ

เรื่องนี้ทำให้นึกถึงผลกระทบโลกร้อน
ต่อภาคเกษตรทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการเกษตร
ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน ปัญหาที่ชัดเจน
ของเกษตรบ้านเรามาจากทั้งเรื่องภัยแล้ง
และน้ำท่วมฉับพลันแน่นอนว่า เมื่อพื้นที่
ในการเกษตรได้รับผลกระทบ ย่อมหมายถึง
ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรกว่า
8.7 ล้านราย (ร้อยละ 37.5 ของครัวเรือน
ทั้งประเทศคิดเป็นพื้นที่กว่า 142.9 ล้านไร่)
ที่พึ่งพาการเกษตรในการดำรงชีพ
ต้องเผชิญความยากลำบากต่อไปเป็นโดมิโน

จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในช่วงไตรมาส 3 ของปี พ.ศ. 2567
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรหดตัวร้อยละ 0.7
จากผลกระทบของทั้งปรากฏการณ์เอลนีโญ
ที่ทำให้ฝนน้อย และปรากฏการณ์ลานีญาที่
ทำให้ฝนตกหนักจนเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่
ตามที่เรารวมกันตั้งก่อนหน้านี้ดัชนีความเสี่ยง
ด้านภูมิอากาศโลก (Global Climate Risk
Index) ที่จัดทำโดย Germanwatch ได้บ่งชี้ว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อันดับ 9 ของโลก โดยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
เราได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติใหญ่

ปรับตัวรับศักราชใหม่ เกษตรไทยไปต่อ

ทางธรรมชาติทั้งสิ้น 137 ครั้ง นอกเหนือ
จากปัญหาเชิงโครงสร้างในด้านอื่นๆ
ในประเทศแล้ว ผลจากโลกร้อนทำให้
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยมาถึง
จุดที่ว่า “เจ็บทุกทาง” ครับ



หากกล่าวถึงเรื่องการเกษตรคงจะ
ไม่กล่าวถึงเรื่องผลไม้ไม่ได้ โดยเฉพาะ
ผลไม้หรือพืชสวนที่ “ซูโงง” เป็นหน้าเป็นตา
ของตลาดในประเทศและต่างประเทศอย่าง
ทุเรียน ลำไย มังคุด และมะม่วง โดย
ในปี พ.ศ. 2566 ประเทศไทยมีมูลค่าส่งออก
ผลไม้ไปทั่วโลกเกือบ 7 พันล้านดอลลาร์
คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 26 ของสินค้า
เกษตรบ้านเรา โดยมีตลาดใหญ่ที่เรา
ส่งออก อาทิ จีน สหรัฐ และญี่ปุ่น เป็นต้น
ว่าด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิต
หากไม่มีมาตรการรับมือ เป็นไปได้ว่า
ราคาของผลไม้ที่เราคุ้นเคยกันดี
อาจสูงเกินไปจนส่งผลกระทบต่อส่งออก
และการบริโภคภายในประเทศอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้

ประเทศไทยเองก็ได้เตรียมตัวรับมือไว้

เช่นกัน ในฐานะรัฐภาคีของกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC) และความตกลงปารีส
เราได้จัดทำแผนการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
(Thailand's National Adaptation
Plan : NAP) โดยบูรณาการแนวทาง
ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศและ

เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งประเด็น
การสร้างความยั่งยืนด้านการเกษตรและ
ความมั่นคงทางอาหารได้รับการบรรจุ
ให้อยู่ในสาขาที่ 2 ของแผนการปรับตัว
ดังกล่าว โดยแผนงานนี้จะมุ่งพัฒนาโยบาย
จากระดับชาติสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
พร้อมทั้งยังให้ความสำคัญกับผลประโยชน์
ร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก

นอกจากแผนที่ชัดเจนแล้ว
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยมิติ
ด้านการเงินด้วย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ให้กับเกษตรกรรวมถึงชีพพลายเช่น
ทางการเกษตรให้ปรับตัวต่อความท้าทาย
ด้านสภาพภูมิอากาศที่มีแต่จะรุนแรงขึ้น
ตัวอย่างของเครื่องมือการเงินที่มีศักยภาพ
 อาทิ พันธบัตรสีเขียว (Green Bond)
หุ้นส่วนการเงินภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อความยั่งยืน (Blended Finance) รวมทั้ง

ประกันภัยสำหรับผลผลิตทางการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ออกแบบมาเพื่อเกษตรกรรายย่อยโดยเฉพาะ โดยนวัตกรรมทางการเงินเหล่านี้สามารถนำไปผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยง ทั้งนี้ภาคการเงินของไทยได้ตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ก่อนหน้าที่มีธนาคารพาณิชย์ของไทยอย่าง บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ในเครือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้เข้าไปลงทุนใน "Ricult" สตาร์ทอัพสายเทคโนโลยีเกษตรที่มีการใช้ทั้ง AI การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning : ML) และเทคโนโลยีดาวเทียมเข้ากับการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศเพื่อช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วยแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานหลายแสนราย ทั้งในไทยและอาเซียน ซึ่งสตาร์ทอัพสายเกษตรนี้มีศักยภาพที่จะพัฒนานวัตกรรมล้ำสมัยและสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีระดับสากล

ดังนั้น ความเสี่ยงทางกายภาพจากสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารได้เน้นย้ำให้เราเห็นถึงความเร่งด่วนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านให้ภาคการเกษตรของไทยที่มีความเปราะบางสูงให้ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยต้องอาศัยทั้งการยึดถือแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เป็นแนวปฏิบัติหลัก การออกแบบระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย รวมถึงการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคการเงิน ซึ่งจะช่วยปกป้องภาคการเกษตรของไทย จากความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและรังสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับเกษตรกรและเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปครับ

'ความเค็ม' รุกตัวเร็ว 'เร่งระบายน้ำไล้' ส่งสัญญาณเกษตรกรเตรียมแผนสำรอง > 10



'ความเค็ม' รุกตัวเร็ว 'เร่งระบายน้ำไล้' ส่งสัญญาณเกษตรกรเตรียมแผนสำรอง

● ปรานี หนีบแพงวารียุพิน ธรรมหมื่นยอง
กรุงเทพธุรกิจ

ในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1-17 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีปภกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอาวุโสทกวิทยากรมชลประทานเป็นประธานเพื่อติดตาม

และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและแม่น้ำสายหลักต่างๆ สำหรับเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 11-21 ม.ค. 2568 ต้องเปิดประวิงน้ำทะเลหนุนสูงที่อาจจะส่งผลให้ระดับในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง รวมถึงชุมชนนอกแนว

คันกันน้ำ และแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร(แนวฟันหลอ) นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกไล่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรสงคราม

รายงานข่าวจากกรมชลประทานระบุว่า ในช่วงปลายปี 2567 ที่ผ่านมาสำนักงานชลประทานที่ 9 ได้เฝ้าระวัง

กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ECONOMIC Scenes

วันที่: พุธ 15 มกราคม 2568

ปีที่: 38

ฉบับที่: 12816

หน้า: 12(บน), 10

Col.Inch: 119.78 Ad Value: 149,725

PRValue (x3): 449,175

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ความเค็ม' รุกตัวเร็ว เร่งระบายน้ำไล่อ้ำ ส่งสัญญาณเกษตรกรเตรียมแผนสำรอง

ค่าความเค็มในแม่น้ำบางปะกง พบว่าค่าความเค็มรุกตัวเร็วกว่าปกติ โดยค่าความเค็ม 1 กรัมต่อลิตร รุกตัวถึงจุดเฝ้าระวังบริเวณโครงการชลประทาน ฉะเชิงเทรา อ.บ้านโพธิ์ (ระยะทาง 35 กิโลเมตรจากปากแม่น้ำ) ตั้งแต่กลางเดือนพ.ย.ปี 2567 ซึ่งเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึงครึ่งเดือน

“ได้ปรับแผนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้น ควบคู่ไปกับการควบคุมเขื่อนบางปะกง ตามแผนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการลุ่มบางปะกงแล้ว โดยในระยะแรกใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ 4 แห่งทางตอนบนระบายน้ำลงมาไล่ความเค็ม”

โดยกำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้ อ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธ.ค. 2567 ในอัตราวันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) อ่างเก็บน้ำคลองสิียดและอ่างเก็บน้ำคลองระบม ตั้งแต่วันที่ 5-19 ธ.ค. 2567 ในอัตราวันละ 2 ล้านลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2567-13 ม.ค. 2568 ในอัตราวันละ 1 ล้าน ลบ.ม.

ส่งผลให้สามารถควบคุมค่าความเค็ม ในบริเวณจุดควบคุมต่างๆตามเวลาที่กำหนดได้แก่จุดควบคุมที่ 1 เขื่อนบางปะกง (ระยะทาง 66 กิโลเมตรจากปากแม่น้ำ) สามารถชะลอความเค็มให้รุกตัวช้าลง ซึ่งจุดนี้มีบางช่วงเวลาที่ค่าความเค็มต่ำกว่า 1 กรัมต่อลิตร ทำให้พื้นที่เหนือน้ำสามารถรับน้ำเข้าพื้นที่ได้ตามการขึ้นลงของน้ำทะเล จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

ส่วนจุดควบคุมที่ 2 บริเวณปลายคลองบางขนาก (ระยะทาง 109 กิโลเมตรจากปากแม่น้ำ) สามารถควบคุมค่าความเค็มไม่ให้รุกตัวถึงจุดนี้ก่อนวันที่ 10 ม.ค. 2568 ทำให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวบริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกงในเขตอ.เมืองฉะเชิงเทรา อ.คลองเขื่อน และอ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา สามารถ

ใช้น้ำเพาะปลูกได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ

ด้านจุดควบคุมที่ 3 บริเวณวัดบางแตง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี (ระยะทาง 115 กิโลเมตรจากปากแม่น้ำ) มีแผนควบคุมค่าความเค็มถึงวันที่ 1 ก.พ. 2568 ซึ่งค่าความเค็มสูงสุดวันนี้ (13 ม.ค. 2568) วัดได้ 0.8 กรัมต่อลิตร (ควบคุมไม่ให้เกิน 1 กรัมต่อลิตร) และมีแนวโน้มสูงขึ้นตามเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงสุดในวันที่ 13-15 ม.ค. 2568 (ตามคาดการณ์ของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ)

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 9 ได้วางแผนรับมือด้วยการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดา ในช่วงวันที่ 5-9 ม.ค. 2568 เป็น 1.5 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน (เดิมระบาย 0.6 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน) คาดว่าจะช่วยป้องกันความเค็มรุกได้จนถึงในช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงสุด แต่หากจุดควบคุมที่ 3 ไม่สามารถควบคุมความเค็มได้จนถึงวันที่ 1 ก.พ. 2568 ได้วางแผนสำรองให้โครงการชลประทานปราจีนบุรี แจ้งเตือนเกษตรกรและหน่วยงานท้องถิ่น สร้างทำนบชั่วคราวเพื่อกักน้ำและกันน้ำเค็มจากแม่น้ำปราจีนบุรีเข้าพื้นที่ต่อไป

ด้านแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและการขุดลอกพื้นที่กักเก็บน้ำ ณ บริเวณประตูน้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ พบว่าการรับน้ำในพื้นที่ภาคเหนือมีเขื่อนขนาดใหญ่ รวมถึงใช้แก้มลิงและพื้นที่รับน้ำทางธรรมชาติเพื่อบริหารจัดการน้ำจากพื้นที่ด้านบน ก่อนจะไหลลงมาสู่พื้นที่ชั้นใน โดยมีจุดรับน้ำหลักประมาณ 8 แห่ง เช่น บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ โดยในช่วงฤดูฝน บึงบอระเพ็ดจะเป็นพื้นที่รับน้ำจากทุ่งด้านบน ในเขตอ.ไพศาลี อ.ท่าตะโก และช่วยชะลอน้ำหลากที่จะไหลไปสมทบกับแม่น้ำน่าน แต่หากระดับน้ำในแม่น้ำน่านมีระดับสูงก็จะเปิดประตูระบายน้ำ (ประตูตา) เพื่อช่วยระบายน้ำและลดอุทกภัยในพื้นที่

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทานได้เตรียมดำเนินการขุดลอกพื้นที่กักเก็บน้ำพื้นที่ประตูตา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นครสวรรค์เพื่อบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งปี 2567/2568 โดยกรมชลประทานได้ตั้งงบประมาณในการขุดลอกกว่า 2,000 ล้านบาท

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศปัจจุบัน (13 ม.ค. 2568) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 58,847 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 77% ของความจุอ่างฯ รวมกัน มีน้ำใช้การได้ประมาณ 34,906 ล้านลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนน้ำคั่นหินของลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 19,489 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 78% ของความจุอ่างฯ รวมกัน มีน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 12,793 ล้านลบ.ม.

โดยกรมชลประทาน ได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานปฏิบัติตาม 8 มาตรการรับมือฤดูแล้งปี 2567/68 ที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมจัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือรวมไปถึงการกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รวมทั้งรักษาระดับน้ำใต้ดินในป่าพรุทางภาคใต้ให้สมดุล เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ในช่วงฤดูแล้งนี้

ฟื้นฟูธรรมชาติ "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" รักษา สืบสาน ต่อยอด มรดกของพสกนิกรชาวไทย

"โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ตำบลแก่งดินสอ อำเภอชาติ จังหวัดปราจีนบุรี ชื่อเดิมว่า "โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่อง ในพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายที่สร้างเสร็จในรัชสมัย ของพระองค์ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และปัญหา น้ำเค็มหนุนลุ่มน้ำแม่ น้ำปราจีนบุรีในหน้าแล้งให้กับจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

ปัจจุบัน "โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" นับว่าเป็นหนึ่งในอ่าง เก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดปราจีนบุรี สามารถ ขยายพื้นที่ชลประทานได้มากถึง 111,300 ไร่ ครอบคลุม พื้นที่ 37 หมู่บ้าน (5 หมู่บ้านในอำเภอชาติ และ 32 หมู่บ้านในอำเภอกบินทร์บุรี) ซึ่งนอกเหนือจากการ พัฒนาโครงการดังกล่าว กรมชลประทานยังได้สนับสนุน อาชีพให้แก่ประชาชนบริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำฯ ตลอดจนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา และส่งเสริมด้านการเกษตรแบบบูรณาการ มีการ ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเศรษฐกิจตามความต้องการ ของเกษตรกร พร้อมส่งเสริมการทำประมง เพื่อสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด ความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

นายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา (คบนฤบดินทร จินดา) กล่าวว่า ถ้าธรรมชาติป่าไม้สมบูรณ์ ปัญหา



เรื่องขาดแคลนน้ำ และปัญหาอุทกภัย จะลดลงไป จึงมีการจัดทำโครงการคืนผืนป่าให้ห้วยโสมง ซึ่งได้ เชิญชวนภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตัวแทน กลุ่มผู้ใช้ในพื้นที่ นักเรียน และเยาวชน มาร่วม ปลูกป่าในพื้นที่ว่างของอ่างเก็บน้ำฯ ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา กรมชลประทานได้ส่งเสริมให้มีการ ปลูกป่าทดแทนมากกว่า 20,000 ไร่ เพื่อฟื้นฟูระบบ นิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและชะลอความเร็วของน้ำ ทั้ง แบบถาวร กึ่งถาวร และแบบผสมผสาน นอกจากนี้



ยังให้ความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแห่งใหม่ มีการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อป้องกันการบุกรุกและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้และสัตว์ป่าในบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำ และอุทยานแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ

ทั้งนี้ จากการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสัตว์ป่าในปี 2567 ที่ผ่านมา พบว่ามีสัตว์ป่าโดยเฉพาะ ช้างป่า กระทิง และสัตว์ที่สำคัญชนิดอื่นๆ รวมถึง สัตว์ป่าหายากอีกหลายชนิด ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าโดยรอบอ่างเก็บน้ำ มากขึ้น แสดงให้เห็นว่า แหล่งน้ำ แหล่งอาหารและป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น เป็นสิ่งที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี



“อ่างเก็บน้ำฯ แม้จะมีน้ำในอ่างปริมาณมาก แต่ถ้าเทียบกับภารกิจที่ส่งน้ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในปริมาณค่อนข้างมาก จึงอยากให้เกษตรกร และประชาชนผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ใช้น้ำอย่างประหยัด รู้จักคุณค่าของน้ำ ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อลดการพึ่งพา และการพึ่งพิงจากอ่างเก็บน้ำฯ”

ด้านนายไชยยศ ทุมทองแก้ว เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำคลอง 3 R ม.6 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เล่าว่า เมื่อก่อนที่ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำฯ เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำจากธรรมชาติและน้ำฝน เพื่อทำการเกษตร ซึ่งบางครั้งมีน้ำไม่เพียงพอ ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย แต่พอมีอ่างเก็บน้ำฯ ได้มีการส่งน้ำให้กับภาคการเกษตร จากที่เคยทำนาข้าว ไร่มันสำปะหลัง



และไผ่ตง ตอนนี้มีทางเลือกที่จะปลูกพืชชนิดอื่นๆ มากขึ้น เช่น ปลูกพืชผัก และสวนผลไม้ เพิ่มเติมได้อีกด้วย ทำให้คุณภาพชีวิตคนในชุมชนดีขึ้น และเห็นคุณค่าของน้ำเป็นอย่างมาก คนในชุมชนจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศโดยรอบอ่างเก็บน้ำฯ เพื่อสร้างความสมดุล เพราะการปลูกป่า ถือเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้สภาพ



แวดล้อมพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำฯ มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

“อย่างไรก็ดี รู้สึกซาบซึ้งพระมหากรุณาของในหลวง ร.9 เป็นอย่างมาก ที่ทรงมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำฯ เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ำใช้ ทำการเกษตร และยังช่วยสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนได้มีน้ำใช้อุปโภคและบริโภค”





นายวิเชียร เหลืองอ่อน



นายไชยยศ ฤกษ์ทองแก้ว



นางอัมพร พันเรือง



ขณะที่ นางอัมพร พันเรือง เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ม.3 บ้านวังอ้ายป่อง ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เล่าว่า เกษตรกรส่วนใหญ่จะอาศัยน้ำธรรมชาติ ทำนาปลูกมันสำปะหลัง ในช่วงฤดูฝน ถ้าฝนตกก็จะมีน้ำใช้ ถ้าฝนไม่ตกก็จะเข้าสู่ภาวะแห้งแล้ง แต่หากฝนตกมากเกินไป น้ำก็จะท่วม ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย แต่หลังมีอ่างเก็บน้ำฯ ช่วยสร้างประโยชน์หลายอย่าง ช่วงหน้าแล้ง ทางชลประทานก็จะปล่อยน้ำมาให้ใช้ ตามความต้องการ หากมีน้ำฝนมาก อ่างเก็บน้ำฯ ก็จะช่วยเก็บกักน้ำ ทำให้ไม่เกิดน้ำท่วม สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนมาทำสวนผลไม้กว่า 70% เช่น ทุเรียน กัญญา เงาะ ที่ลำค้ำยังช่วยสร้างอาชีพเสริมด้านการประมงอีกด้วย ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างมาก

“อยากเชิญชวนพี่น้อง ลูกหลาน และประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำฯ ร่วมกันปลูกต้นไม้ รักษาป่า ไม่ตัดไม้ทำลายป่า หรือใช้ประโยชน์พื้นที่หัวไร่ปลายนา ปลูกพืชที่กินได้หรือใช้ประโยชน์ได้ เพื่อสร้างความชุ่มชื้น ให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน”

“โครงการอ่างเก็บน้ำนฤดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ได้กลายมาเป็นมรดกให้พสกนิกรชาวไทยได้รักษา สืบสาน และต่อยอดในการดำรงชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในปัจจุบัน และอนาคต



เกษตรวันนี้..... ● สภาพอากาศในช่วงนี้ฝนตก และฝนตกหนัก บางพื้นที่ (ภาคใต้) เตือนผู้ปลูกมะพร้าว ในระยะยังไม่ให้ผลผลิต ให้ผลผลิตแล้ว รับมือแมลงค้ำหนามมะพร้าว ทำลายส่วนใบของมะพร้าว โดยทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย อาศัยอยู่ในใบอ่อนที่ยังไม่คลี่ของมะพร้าว และเกาะกินผิวใบ ใบมะพร้าวที่ถูกทำลายเมื่อใบคลี่กางออกจะมีสีน้ำตาลอ่อน หากใบมะพร้าวถูกทำลายติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้ยอดของมะพร้าวมีสีน้ำตาล เมื่อมองไกล ๆ จะเห็นเป็นสีขาว โพลน ชาวบ้านเรียก “มะพร้าวหัวหงอก”..... ● สำหรับแนวทางป้องกัน/แก้ไข

- 1.วิธีเขตกรรมและวิธีกล ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์มะพร้าวหรือพืชตระกูลปาล์มมาจากแหล่งที่มีการระบาด
- 2.การใช้ชีววิธี การใช้แตนเบียนที่เฉพาะเจาะจงกับแมลงค้ำหนาม เช่น แตนเบียนอะซีโคเดส ฮิสปีนารัม (*Asecodes hispinarum*) และแตนเบียนเตตระสติคัส บรอนทิสปี (*Tetrastichus brontispae*) มาเลี้ยงขยายเพิ่มปริมาณ และปล่อยทำลายหนอนแมลงค้ำหนามมะพร้าว..... ●

นายกฯหล่าปลี

คลังได้สภาพพัฒน ด้านกาสิโน ช่วยยกระดับศก.

เอกชนก่อแฉวงลงทุนอื้อ ชี้ยื่นล่าช้าเสียโอกาสชาติ ปชณ.ผวา 'จีนเทา' มาเถี่ยว

ไวมอลล์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์
ระดับไฮเอนด์เม็ดเงินหมุนเวียนมหาศาล
เป็นแสนล้าน “จุลพันธ์” สวนกลับสภาพพัฒน
งบลงทุนบวกธุรกิจแฉวงล่อม ผลพลอยได้
ของจริงไม่ลวงตา เอกชนสนใจ ★ มีต่อหน้า 13

ว่าอาจเป็นแค่ภาพลวงตา เพราะไม่ส่งผลเชิงบวก
ต่อการผลิต ระบบเศรษฐกิจ

สวน สศช.เงินมหาศาลกระแทกตา

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. เวลา 10.30 น. ที่ห้องสนมหลวง
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวถึงกรณี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) หรือสภาพัฒน์ ระบุว่าเอนเตอร์เทนเมนต์
คอมเพล็กซ์ไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นแค่ภาพ
ลวงตาว่าความเห็นของสภาพัฒน์ที่ส่งมายังคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ไม่มีประเด็นนี้เขาให้ดูเรื่องผลกระทบ
เพราะกฎหมายนี้ต้องออกมาควบคุม กำกับ ดูแล
พร้อมกับเชี่ยวชาญถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจการพนัน
อาจไม่ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ถูกต้อง
แต่การศึกษาของกระทรวงการคลังเกิดผลกระทบ
2 ช่วง คือ ช่วงก่อสร้าง GDP โตแค่ปีละ 0.2% ไม่รวม
การพนันและการที่จะนำมาคำนวณเป็นจีดีพีต้องมีการ
ผลิตเกิดขึ้นในหลายส่วน ยืนยันว่ามีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจอยู่แล้ว เพราะมูลค่ากว่าแสนล้านบาท ถ้าเรา
มีมากกว่า จด จะเติบโตมากกว่านั้น ตัวเลขนี้เป็น
เพียงการประเมินเรื่องการลงทุนยังไม่ใช่ผลพลอยได้
ต้องมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องอีกมากมายที่จะสร้างรายได้
ให้กับประชาชนรอบพื้นที่ และสามารถเก็บรายได้
เข้ารัฐได้

คอมเพล็กซ์ระดับพรีเมียมไฮ-เอนด์

เมื่อถามว่าได้วางไหมไลน์ไว้หรือไม่ว่าร่าง

คลังได้ ☆ ต่อจากหน้า 1
เทียบ ล้นทำไปรุ่งใสตรวจสอบได้ทุกขบวนการ ยัน
เป้าหมายสุดท้ายจีดีพีโต 5% ไม่เปลี่ยน “ดีอี” จ่อค้น
พนันออนไลน์ขึ้นบนดิน อะไรอยู่ได้คืนยกขึ้นมา
ให้หมดฝ่ายค้านห่วง “จีนเทา” แทรกซิมนิวเนียกาสิโน
รทศ.ยังแทงกักหนุหรือไม่สว.-รทศ.ค้านคนนอก
ร่วมวงแก่ รทศ. “บักอ้วน” มั่นใจนายกกลางพื้นที่

จังหวัดชายแดนใต้ปลอดภัย กต.ไปเที่ยวลาหยุด
ไปเลือกตั้ง อบจ.

จากกรณีรัฐบาลอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร หรือ
เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ หวังผลเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเมินเป็นเม็ดเงินราว
2 แสนล้านบาทต่อปี แต่มีรายงานแย้งจากสภาพัฒน์

กฎหมายจะมีผลบังคับใช้เมื่อไร นายจุลพันธ์ตอบว่าเร็วที่สุดรัฐบาลชุดนี้ทำงานเร็วอยู่แล้ว แม้มีกระบวนการที่อยู่นอกเหนือมือของพวกเขาแต่เรื่องนี้เป็นประโยชน์จึงเชื่อว่าไม่มีใครชักช้า ขณะนี้อยู่ในมือของกฤษฎีกาคาดว่าไม่นานเพราะความล่าช้าก็ถือเป็นต้นทุนทางโอกาสเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทำให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความจำเป็นต้องออกกฎหมายเฉพาะยอมรับว่าถ้าจะให้บังคับใช้ได้ไตรมาส3ก็ตั้งมากส่วนไตรมาส4 ตอนไม่ได้จริงๆ ส่วนบริษัทที่ลงทุนต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในไทย แต่ไม่จำกัดสัญชาติจะมีการเขียนกฎหมายให้ผู้ลงทุนต้องมีทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการคัดกรองให้รู้ว่าคนที่เข้ามาเป็นเบอร์ใหญ่ เป็นนักลงทุนจริง เพราะโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ต้องเป็นคนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพประสบความสำเร็จ เคยทำธุรกิจประเภทนี้มาก่อน

ไวเอกชนสนใจอื้อ-ลั่นทำให้กลืน

นายจุลพันธ์กล่าวว่ายืนยันยังไม่เคยพบกับใครตามที่ข่าว แล้วก็ไม่ต้องมีใครมาพบด้วยเพราะผมมีหน้าที่ทำกฎหมายแต่เรื่องสถานที่ใครทำอะไรที่ไหน จะมีคณะกรรมการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยจะมีการเขียนกฎหมายให้ครอบคลุมและรัดกุมโปร่งใสตรวจสอบได้ อันนี้เป็นหน้าที่ของผมที่จะทำกฎหมายให้กลืนที่สุด ใครจะได้ ทำอะไร ที่ไหน ต้องเสนอเข้ามาแข่งขันกันและรัฐได้ประโยชน์จากมิติต่างๆ ทั้งการจัดเก็บภาษี มิติสังคม และสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นมา อะไรที่จะก้าว ก็ต้องไปวัดกันข้างหน้ากรณีที่ภาคเอกชนมีความสนใจเป็นอย่างมาก ก็ต้องขอขอบคุณ เพราะมันแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมและศักยภาพ ทำให้ทั้งในและต่างประเทศพร้อมใจดมการลงทุน ขอย้ำว่าไม่มีเรื่องเส้นสายหรือเกี้ยวเงี้ยวอะไรในรัฐบาล เพราะในรัฐบาลไม่มีใครกล้าทำ

ลั่นเป้าหมายไม่เปลี่ยนจีดีพีโต 5%

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายทักษิณ ชินวัตรอดีตนายกฯ กล่าวบนเวทีดินเนอร์ทอล์ก หนังสือพิมพ์ข่าวหน้าว่าเศรษฐกิจจะเล็ดลอดไหว่มากขึ้น ประชาชนจะล้างกระเป๋าแล้วเจอเงินมากขึ้น นายจุลพันธ์ตอบว่าเราคาดหวังและพยายามเต็มที่เพื่อให้ประชาชนมีเศรษฐกิจปากท้องที่ดีขึ้น ยอมรับว่าเป็นงานยากแต่เราคงพอใจกับการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียง 2.5% ไม่ได้ ต้องขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ และเชื่อว่าปี 2568 การเติบโตทางเศรษฐกิจจะแตะที่ 3%แน่นอน ปีหน้าปีต่อไป ใจหายสุดท้ายจะต้องโตอยู่ที่ 5%ตามที่เคยพูดไว้หากไม่ตั้งเป้าไว้สูงก็คงไม่มีวันเดินไปถึงมอง

พระจันทร์ก็ยิ่งกว่าดาวได้ เพราะฉะนั้นเราต้องเดินไปให้ไกลที่สุด เมื่อถามว่านายฯเรียกตรวจการบ้านแล้วหรือไม่ นายจุลพันธ์ตอบว่า เรียกตรวจตลอดอยู่แล้ว

“ดีอี” ดันพนันออนไลน์ขึ้นบนดิน

ที่ทำเนียบรัฐบาลนายประเสริฐ จันทรรวงทองรองนายฯและ ร.ม.ว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ครม.มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของกระทรวงดีอี เรื่องการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับพนันออนไลน์ โดยเห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายระดับรอง ก่อนที่จะมีการแก้ไขกฎหมายใหญ่ต่อไป โดยให้ 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงดีอีทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการกฤษฎีกา สำหรับกฎหมายระดับรองคือ พ.ร.ฎ.ที่อาจต้องให้ ครม.พิจารณา แต่หากเป็นกฎกระทรวงก็ไม่ต้องเข้า ครม. ทั้งนี้ คิดว่าจะใช้เวลา 1 เดือน โดยการแก้ปัญหาพนันออนไลน์ เช่น พนันบอลที่คนไทยเล่นกันมาก หรือการพนันอื่นๆที่อยู่ในโลกออนไลน์ทั้งหมด โครงสร้างการพนันที่เป็นระบบดิจิทัล ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้เสียภาษี สรุปแล้วเอาของใต้ดินที่เป็นเงินไม่ถูกต้องมาไว้บนดินให้หมด เบื้องต้นแม้จะมี 3 หน่วยงานดูแลเรื่องนี้ แต่หากเกิดผลกระทบในส่วนอื่นๆ ก็สามารถเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมได้อีก เมื่อถามว่าหากกฎหมายพนันออนไลน์มีผลบังคับใช้ ภาครัฐหรือเอกชนจะเป็นเจ้ามือ นายประเสริฐตอบว่า ยังไม่ได้คิดว่าใครจะเป็นเจ้ามือ และยังไม่เห็นเอกชนรายไหนเตรียมตัวเป็น

แจ “พ.ร.ก.ไซเบอร์” โดนกูรู ก.ม.แย้ง

นายประเสริฐยังกล่าวถึงความสับสนในร่าง พ.ร.ก.ไซเบอร์ว่ากระทรวงดีอีได้เสนอเข้าที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 13 ม.ค.แล้ว แต่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผู้เกี่ยวข้องจึงได้ขออนุญาตใหม่ ส่วนตัวเห็นว่าถ้าเป็นประโยชน์และมีความรอบคอบยิ่งขึ้นก็พร้อมจะสละไว้ก่อน แต่ที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ปรึกษาแย้งถึงเหตุผลที่เรามองว่าควรออกเป็น พ.ร.ก. เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน วันนี้มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วหากไม่รีบแก้ไขจะบานปลายประชาชนจะได้รับความสะดวกแต่เขาเห็นว่าบางอย่างมีกฎหมายอยู่แล้วทำไมไม่ออกเป็น พ.ร.บ. เพราะมีหน่วยงานอื่นทำอยู่แล้วแต่เราเห็นว่าจะใช้เวลานานจึงตัดสินใจออกเป็น พ.ร.ก.เพราะมองเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ผ่านการประสานงานบางเรื่องทำไประยะหนึ่งแล้วผลยังไม่ออกทันการ จึงคิดว่าหากออกเป็น พ.ร.ก.จะเป็นผลให้บังคับใช้เลยหากเป็น พ.ร.บ.ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน อย่างไรก็ตาม คาดว่าร่างฉบับนี้จะเข้าครม.อีกครั้ง ในวันที่ 28 ม.ค. เนื่องจากสัปดาห์

หน้า ตนและนายฯต้องเดินทางไปเมืองลาวอสวิตเซอร์แลนด์ และคาดว่าภายในเดือนนี้น่าจะจบฝ่ายค้านหวังเงินเทาอื้อว “กาสิโน”

ที่รัฐสภานายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณี ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ว่า ฝ่ายค้านมีข้อสังเกตว่าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะทำให้กลุ่มทุนจีนเทาเข้ามาดำเนินธุรกิจของไทยฟอกเงินผ่านธุรกิจกาสิโน รัฐบาลได้เตรียมแนวทางแก้ปัญหารับมือเรื่องนี้อย่างไร อีกทั้งโครงสร้างระบบราชการไทยยังไม่สามารถรับมือได้ส่งผลกระทบต่อทุกวันนี้

☆ มีต่อหน้า 15
คลังโต้ ☆ ต่อจากหน้า 13

ประเทศไทยเผชิญปัญหามากมายทั้งบัญชีม้า จมมั่วทุนสีเทาฟอกเงิน การค้ามนุษย์ที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน รัฐบาลยังไม่มีแนวทางแก้ปัญหาหรือปราบปรามอย่างเป็นรูปธรรมแม้แต่น้อย นอกจากนี้เป็นห่วงเรื่องการคอร์รัปชัน การเลือกสรรเลือกสถานที่ประกอบการ เพราะมีไม่ถี่ถ้วนที่มีศักยภาพ รวมถึงเรื่องผลกระทบทางสังคม ถ้ารัฐบาลเร่งรัดเรื่องนี้ อาจเกิดอันตรายต่อประเทศไทย ประเทศไทยเจอปัญหามืดเงินธุรกิจสีเทา โดยเฉพาะคอลเซ็นเตอร์พนันออนไลน์ยาเสพติด รวมๆไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท แม้รัฐบาลพยายามหาวิธีนำเงินเข้ามามากที่สุดแต่จะได้ตามเป้าหรือไม่ และมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะลงทุนโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่ไทยไม่มีประสบการณ์ควบคุมและรับมือ อาจเกิดผลเสียมากกว่าผลดีด้วยซ้ำ

รทสช.ยังลี้ลาแทงกั๊กหนุ่กาสิโน

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงแนวทางพรรคต่อร่าง พ.ร.บ.เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ว่า จะต้องเข้าสู่ที่ประชุมของพรรคก่อน เพราะเป็นเรื่องสำคัญ เป็นกฎหมายที่มีผลกระทบและเกี่ยวข้องกับประชาชน ที่สำคัญกฎหมายฉบับนี้มีผลผูกพันกับกฎหมายอีกหลายฉบับ จึงต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่ในเมื่อผ่าน ครม.แล้ว ก็ถือว่าเป็นนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาล นโยบายของพรรคแกนนำ พรรครวมไทยสร้างชาติจะประชุมและมาแถลงข่าวให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

สว.-รทสช.รุมค้านคนนอกแก้ รธน.

เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมรัฐสภานายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ตามที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน เสนอ สำคัญคือการแก้ไข

ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2568 เปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นกรณีการพิจารณา ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาเพื่อให้กระบวนการพิจารณาว่ารัฐธรรมนูญมีความรอบด้าน โดย สส.พรรคร่วมรัฐบาล อาทิ พรรครวมไทยสร้างชาติ รวมทั้ง สว.ส่วนใหญ่ต่างอภิปรายคัดค้าน อาทิ นายพิสิทธิ์ อภิวัฒนาพงศ์ สว. อภิปรายว่า การเปิดทางให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกรัฐสภามาทำหน้าที่ กมธ. จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ กมธ. 45 คน ขัดต่อเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ มาตรา 44 ที่กำหนดให้ สส. สว. หรือสมาชิกรัฐสภาเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทย การเสนอแบบนี้เท่ากับจะตั้งใครก็ได้ใน 45 คน ไม่ต้องมีสมาชิกรัฐสภาแม้แต่คนเดียวก็ได้ และการเสนอให้มีตัวแทนประชาชนเข้ามานั้น กระบวนการคัดเลือกต้องโปร่งใส ไม่ใช่เป็นเครื่องมือทางการเมือง

สว.ข้างน้อยโยยถูกสกัดนั่ง กมธ.

ขณะที่ สส.พรรคประชาชน และ สว.กลุ่มพันธุ์ใหม่ ต่างอภิปรายสนับสนุนให้มีตัวแทนประชาชนเข้ามาเป็น กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วน สส.พรรคเพื่อไทย อาทิ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว สส.น่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายสนับสนุนให้รับหลักการร่างแก้ไขข้อบังคับการประชุมดังกล่าว ข้อถกเถียงเรื่องนี้ให้ไปพิจารณาในชั้น กมธ. เพื่อหาข้อสรุปต่อไป หลังสมาชิกสภาอภิปรายครบถ้วนแล้ว ที่ประชุมลงมติรับหลักการร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภาด้วยคะแนน 415 ต่อ 185 เสียง งดออกเสียง 3 จากนั้นได้ตั้ง กมธ.เพื่อพิจารณา 18 คน แบ่งเป็นสัดส่วน สส.18 คน สว.5 คน แต่เกิดปัญหาขึ้น เมื่อโหวต สว.5 คน ไม่มี สว.เสียงข้างน้อยรวมอยู่ด้วย สร้างความไม่พอใจให้ สว.เสียงข้างน้อย จึงเสนอรายชื่อ สว.เสียงข้างน้อยเพิ่มขึ้นมาอีก 4 คน ทำให้มี สว.เป็น กมธ. 9 คน เกินโควตา 5 คนที่ได้รับ จนเกิดการโต้เถียงกันในกลุ่ม สว. ทำให้นายวันมูหะมัดนอร์ ต้องสั่งพักการประชุมธนาที่หลังผ่านไปร่วม 40 นาที สว.ถึงสามารถตกลงโหวต กมธ.กันได้ โดยยอมให้มีตัวแทน สว.เสียงข้างน้อย ร่วมเป็น กมธ.

กระป๋องนมร่วงกลางวงเจี้ยว สส.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่มีการประชุมร่วมรัฐสภาอยู่ นั้น ปรากฏว่ามีกระป๋องนมอะลูมิเนียมที่ตีหมดแล้ว ตกลงมายังบริเวณหลังเก้าอี้ที่กลุ่ม สส.พรรคเพื่อไทยนั่งอยู่ ใกล้กับจุดที่นั่ง วิไลดา อินฉัตร สส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ยืนอยู่ แต่ไม่โดนใคร จากนั้นกระป๋องได้ตกลงไปอยู่ใต้เก้าอี้ สส. จากนั้น สส.เพื่อไทยได้ตะเขี่ยกระป๋องออกมา ก่อนไปยืนดูพบว่า เป็นกระป๋องนมยี่ห้อหนึ่ง มีกระดาษ

สีน้ำตาลเสียบอยู่ข้างใน แต่ไม่มีข้อความใดๆ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ได้มาเก็บกระป๋องใบดังกล่าวออกไป ด้านนายวิฑูรย์ แก้วภราดัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า เดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดี เห็นเป็นกระป๋องเครื่องดื่ม มีกระดาษอยู่ข้างใน ไม่น่าจะร่วงลงมาจากร่างคน เพราะยกขึ้นไปเห็นเป็นพยานเป็นไปได้ว่าอาจมีการขว้างลงมาจากที่สูง ไม่ใช่การวางไว้ก่อนแล้ว เพราะก่อนประชุมเจ้าหน้าที่ จะตรวจเช็คความพร้อมของไมค์เก็บภาวสถานที่ ก่อนการประชุม จึงไม่ทราบที่มาที่ไปของกระป๋อง อาจมีใครเผลอวางหรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำความสะอาด แม้เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับอันตราย แต่หากมีของผิดปกติร่วงลงมา ควรให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบก่อนเก็บ เพราะไม่ทราบว่า เป็นอะไร

นายกฯประชุมที่มงานจัดทำงบฯ 69

วันเดียวกัน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ทวิตข้อความผ่าน X เป็นภาพขณะประชุมการจัดทำงบประมาณปี 2569 มีนายพิชัย ชุมรวชิร รองนายกฯ และ รว.คลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รว.คลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รว.คลัง นายมาริช เสงี่ยมพงษ์ รว.ต่างประเทศ นายจักรพงษ์ แสงมณี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม โดยนายกฯ เขียนข้อความว่า งบประมาณปี 2569 จะต้องตอบโจทย์การพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21 ทุกบาททุกสตางค์ต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไทยและประเทศของเรา นัดประชุมทีมทำงาน เพื่อเตรียมการอัปเดตและสรุปทิศทางการทำงานประมาณประจำปี 2569 เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถใช้งบประมาณที่มาจากภาษีประชาชน ซึ่งเรามีอย่างจำกัด ไปพัฒนาประเทศได้ตรงจุดแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ตรงใจ และสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งด้านภูมิรัฐศาสตร์กับธรรมชาติที่ผันผวนรุนแรงภัยไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มั่นใจรปภ.นายกฯลงพื้นที่ จชต. 16 ม.ค.

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รว.กลาโหม กล่าวถึงเหตุระเบิดที่ ต.อานาหาร อ.เมือบ่ตนาปี เมื่อวันที่ 18 ม.ค. และเหตุระเบิดที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส จนมีผู้เสียชีวิต วันที่ 14 ม.ค.ว่า ได้พูดคุยในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แล้วว่า เวลานี้เราปรับลดใช้กฎหมายก็มีเรื่องอีก แต่พอไม่มีเรื่องก็ลด จูเหมือนเป็นไปตามเกมขบวนการของเขา จากที่เราจะประกาศยกเลิกบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อยะหา จยะลา ฉะนั้นต้องมีการทบทวน ได้เห็นนโยบายไปแล้วว่าภายในเดือน

นี้มาคว่ำดั่งที่ท่าไปทั้งหมดมันมีอะไรดีขึ้นหรือไม่ ถ้าทราบโดยยังไม่พูดคุยกันอย่างจริงจัง คิดว่าจะเป็นไปอย่างนี้ก็ ต้องไปทบทวนยุทธศาสตร์ และการที่จะตั้งคณะกรรมการไปเจรจา ต้องทำตรงนี้ให้ชัดเจนก่อน เพราะไม่อย่างนั้นมีการเจรจากันไป แต่ยังคงกันอยู่ มันก็ไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหา เมื่อถามว่า นายกฯมีกำหนดการติดตามการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันที่ 16 ม.ค. จะต้องมีการเพิ่มเติมนะหรือไม่ นายภูมิธรรมตอบว่า ตนจะลงไปด้วย เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยถือเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องมั่นใจว่าจะดำเนินการได้

พท.เปิดตัว “ม่วงศิริ” ยกครัวเข้าพรรค

ช่วงบ่ายที่พรรคเพื่อไทย ถนนวิภาวดีรังสิต น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ รว.มหาดไทย นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรค ร่วมแถลงข่าว เปิดตัวสมาชิกพรรคเพื่อไทยชุดใหม่ ประกอบด้วย นายสากล ม่วงศิริ น.ส.วนิชชา ม่วงศิริ นายสารัช ม่วงศิริ สก.บางขุนเทียน นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ สก.

☆ มีต่อหน้า 16

คลังได้ ☆ ต่อจากหน้า 15

บางบอน น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี สก.สายไหม นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ และนายสมชาย เวสวัชรตระกูล โดยมีการสวมเสื้อของพรรคให้กับสมาชิกใหม่ น.ส.ธีรรัตน์กล่าวว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะมีสมาชิกของพรรคเพื่อไทยเพิ่มเติมเข้ามา และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง สส. สก.มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การนำของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรคที่ให้ความสำคัญเรื่องของบุคลากร ที่อาสาเข้ามาทำงานให้ประชาชนอย่างเต็มกำลัง พรรคเพื่อไทยมีเป้าหมายสำคัญ เป็นพรรคเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งต่อไป

“ทักษิณ” ร่วมงานชาว-ดำแม่ “เพ็ญชิตา”

เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ จ.อ่างทอง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่บังอร หงษ์อุปถัมภ์ชัย มารดาของ น.ส.เพ็ญชิตา หงษ์อุปถัมภ์ชัย สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่วัดพินิจธรรมสาร อ.ป่าโมก โดยมีนักการเมืองระดับชาติ นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการและประชาชนใน จ.อ่างทอง ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก อาทิ นายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตรองประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสมศักดิ์ ปรีศนันท์ ทูล อดีตรว.เกษตรและสหกรณ์และอดีตรองประธานสภา

ผู้แทนราษฎร นายเกียรติอุดม เมนะสวัสดิ์อดีต สส. อุตรธานี เขต 6 พรรคเพื่อไทย นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาลผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นต้น

“วิโรจน์” จี้กต.ประกาศลาไปเลือกตั้ง

วันเดียวกัน เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร รองหัวหน้าพรรคประชาชนเดินทางมายื่นหนังสือต่อ กกต. เพื่อขอให้ กกต. ออกหนังสือถึงโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศอนุญาตให้ลูกจ้างลาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. วันที่ 1 ก.พ.2568 นายวิโรจน์กล่าวว่า พรรคประชาชนมีข้อสังเกตการจัดเลือกตั้ง อบจ. วันเสาร์ที่ 1 ก.พ. สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งยังมีการทำงานเป็นอุปสรรคทำให้ประชาชนไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ เมื่อถามว่า เลขฯ กกต. ได้ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงแรงงาน และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอความร่วมมือให้ลูกจ้างสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 1 ก.พ. 2568 ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.2568 แล้วนายวิโรจน์ตอบว่า กกต. ควรทำหนังสือประสานตรงไปยังผู้ประกอบการมากกว่า ต้องทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีน้ำหนักสื่อสารอย่างกว้างขวาง ไม่ใช่แค่โพสต์โพสต์เดียวในเฟซบุ๊ก หรือทำหนังสือ หน้า A4 ถึงกระทรวงแรงงาน หรือกรมกองที่เกี่ยวข้องแล้วคิดว่าจบอย่างนั้นเท่ากับว่า กกต. ก็ล้าไปถึงแค่ตัวเองได้ทำอะไร

ถูกขู่เอาชีวิตใจไม่เสีย-เดินหน้าต่อ

นายวิโรจน์ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ถูกคนข่มขู่หมายเอาชีวิตในพื้นที่หาเสียง อบจ. จังหวัดจันทบุรีว่า คิดว่าในยุคสมัยใหม่ ขวัญจันทบุรีก็ไม่ได้คาดหวังที่จะเห็นการเมืองที่ใช้ความรุนแรงอีกแล้วและเชื่อว่าประชาชนอยากเห็นการเมืองที่วิพากษ์วิจารณ์นโยบายที่อยู่ในเนื้องานอย่างตรงไปตรงมา และนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกัน เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจ เมื่อถามว่า จะทำให้ผู้สมัครของพรรค โดยเฉพาะพื้นที่บ้านใหญ่ใจเสียหรือไม่ นายวิโรจน์ตอบ ไม่เลย อย่างที่ตนโดนวันรุ่งขึ้นก็เดินหน้าหาเสียงต่อไป เพราะเราเชื่อว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องและนำเสนอทางออกของประชาชนแต่ละจังหวัด

ลูกจ้างเฮใช้สิทธิเลือก อบจ. วันเสาร์

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงาน กกต. ว่า ล่าสุด กกต. ได้มีหนังสือไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด นายจ้าง สถานประกอบการกิจการ และส่วนราชการต่างๆในพื้นที่เพื่ออนุญาตและอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุด โดยก่อนหน้านี้อำนาจ กกต. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้ดำเนินการดังกล่าวไปยังปลัดกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 67 ลงนามโดยนายแสวง บุญมีเลขาธิการ กกต.

กางแผนผลักดันส่งออกปีนี้โต3%

● ปีมรายได้เพิ่มเฉียดแสนล้านบาท.



สุนันทา กังวาลกุลกิจ

น.ส.สุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงแผนกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกปี 68 ว่ากรมฯ ตั้งเป้าหมายเร่งผลักดันการส่งออกปีนี้ให้โตไม่ต่ำกว่า 2-3% วางเป้าหมายสร้างมูลค่าทางการค้าเพิ่มเติมอีกกว่า 92,363 ล้านบาท ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ 281,804 ราย เน้นการทำงานเน้นร่วมมือกับภาคเอกชน พร้อมกับโฟกัสไปยังสินค้าอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต อาทิ สินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม ธุรกิจบริการมูลค่าสูง พร้อมกับมุ่งเน้นรักษาสถาปัตยกรรมควบคู่กับเปิดตลาดใหม่ และผลักดันซอฟต์แวร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล

“ภาพรวมของแผนปีนี้ จะเน้นทำงานเชิงลึก และกว้างมากขึ้น อาทิ ด้านการตลาดกิจกรรมที่มีอยู่ จะขยายสเกลให้ใหญ่กว่าเดิม ให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก เช่น งานบางกอก เจมส์ จะโฟกัสให้ไทยเป็นฮับพลอยสี ขณะที่โครงการไทย ซีเล็คท์ ก็จะมีการปรับปรุงแบรนด์ให้ทันสมัย นำระบบดาว มาการันตียกระดับร้านค้าเทียบกับมิชลิน สตาร์ การทำงานของทูตพาณิชย์ 58 แห่ง จะให้ติดตามมาตรการทางการค้าใหม่ที่อาจกระทบต่อสินค้าไทย เพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที เร่งหาผู้ค้าใหม่เข้ามาเป็นตัวชี้วัดในการทำงาน”

สำหรับรายละเอียดของแผนด้านพัฒนาช่องทางทางการตลาด กิจกรรมในประเทศ ได้แก่ โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูปและผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ รองรับมาตรการกีดกันทางการค้า เชิญผู้นำเข้าจากต่างประเทศ เข้ามาเจรจาธุรกิจกับผู้ส่งออกไทย จัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ

10 งาน เช่น บางกอกเจมส์ และจิวเวลรี่ งานไทยเฟ็กซ์

น.ส.สุนันทา กล่าวว่า กิจกรรมต่างประเทศ จะจัดคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ นำโดย รมว.พาณิชย์เดินทางเยือนต่างประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ เปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนไทย อาทิ สหรัฐ สวิตเซอร์แลนด์ คานส์ ฝรั่งเศส การนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างประเทศ และตลาดใหม่ รวม 31 งานทั่วโลก การจัดงานแสดงสินค้าไทยในเมืองหลักและเมืองรองของอาเซียน เอเชียใต้ และจีน รวม 19 งาน การจัดคณะผู้แทน

การก้าวไปเจรจาธุรกิจต่างประเทศ อาเซียน เอเชียใต้ เอเชีย ตะวันออก และตะวันออกกลาง 7 คณะ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ 20 กิจกรรม

นอกจากนี้ กรมฯให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยจัดสัมมนาฝึกอบรม สร้างทักษะใหม่ แก่ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี รองรับการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลง การสร้างผู้ส่งออกรายใหม่เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นในระบบ และยังสามารถจัดทำหลักสูตรออนไลน์ หลักสูตรอบรมของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (เอินอีเอ) ซึ่งปี 68 มีหลักสูตรการฝึกอบรมกว่า 109 หลักสูตร 24 กิจกรรม คาดการณ์ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ไม่ต่ำกว่า 7,800 ราย ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ กรมฯพัฒนาผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ ด้วยแบรนด์นวัตกรรม การออกแบบ และคงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ผ่านโครงการมอบรางวัลและตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ .